



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๘๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในการรับการประเมิน PISA ๒๐๒๕

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการเตรียมรับการประเมินระดับนานาชาติ ปี ๒๐๒๕ โดยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๕ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวลัดดา สุขฤดี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุด	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายธนภุต ว่องธัญญากรณ์	ครู	กรรมการ
นายรัฐวุฒิ สายันต์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อไป

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายรัฐภูมิ สายันต์	ครู	ประธานกรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกัญญาชัญญ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวธัญญภัทร์ วีรลักษณ์ภรณ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสุคนธา ณรงค์เตชา	ครู	กรรมการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทนา กิ่งพุด	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายมนตรี ลาภตระการ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายวรพล ภาคไพรี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวปัทมา กริถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ	ครู	กรรมการ
นายพิชานนท์ เน่าเพชร	ครู	กรรมการ
นายชยกร อมรเวช	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา เอกจลิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนัฐฐาภรณ์ ใหญ่ยอด	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพัชฎมณต์ ทิพย์สง	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริินภา มุลาสินน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดูแลระบบ PISA

นายธนภุต ว่องธัญญากรณ์	ครู	ประธานกรรมการ
นายพิทยา ชุนน้อย	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสรโรชา ชันธวิธิ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่
๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะและแบบฝึกการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA และแนวทางการสร้างข้อสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 ๒. ศึกษาการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ PISA Style
 ๓. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพ และจัดทำข้อมูล
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน ตลอดจนนำโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและเป็นไปตามระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ ”